

Số: /BC-SNV

Bắc Giang, ngày tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Nội vụ

Thực hiện Công văn số 3206/UBND-KGVX ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về báo cáo đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Sở Nội vụ báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phạm vi, chức năng của đơn vị như sau:

1. Công tác chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện

Sở đã quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc” và triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc chỉ đạo của trung ương, của ngành Nội vụ, của tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và đảm bảo duy trì nề nếp, hiệu quả hoạt động đơn vị trong tình hình mới. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ đã thường xuyên nắm tình hình, cập nhật, phổ biến kịp thời đến các phòng, đơn vị thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động về tình hình dịch bệnh; công tác chỉ đạo phòng, chống dịch và các khuyến cáo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan y tế trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp và đặc biệt là mạng Zalo để chuyển tải thông tin kịp thời. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch của các phòng, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Đảm bảo việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa đảm bảo duy trì và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác chuyên môn của Sở.

2. Kết quả đạt được

Sở luôn chủ động nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh, bám sát chỉ đạo của tỉnh nên đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan tới công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan.

Sở ban hành Kế hoạch phòng, chống Covid-19 tại cơ quan. Chỉ đạo thành lập Tổ phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Nội vụ do 01 đồng chí lãnh đạo Sở làm Tổ trưởng. Trong đó phân công trách nhiệm cho từng thành viên, đảm bảo rõ người, rõ

việc, rõ trách nhiệm để kịp thời xử lý tình huống khi có phát sinh và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại cơ quan. Trang bị điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch tại cơ quan (*Trang bị khẩu trang, máy khử khuẩn, bố trí phòng làm việc cách ly*) Chỉ đạo thủ trưởng các phòng, đơn vị căn cứ vào tình hình công việc, kế hoạch công tác cụ thể của phòng, đơn vị để bố trí công chức, viên chức, người lao động luân phiên làm việc tại cơ quan. Đồng thời chỉ đạo tăng cường làm việc trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin. Đối với những người thuộc diện phải cách ly, thuộc địa bàn cách ly y tế, giãn cách xã hội, không thể ra khỏi nơi thường trú thì thực hiện chế độ làm việc tại nhà đồng thời phải áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của chính quyền địa phương và thực hiện nghiêm các yêu cầu Sở đã chỉ đạo khi làm việc tại nhà.

Sở luôn quán triệt công chức, viên chức, người lao động và người thân thực hiện đầy đủ, hiệu quả, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; nêu cao tính chủ động, tự giác; đề cao cảnh giác, không chủ quan, không hoang mang với dịch bệnh. Trong thời gian qua không có trường hợp công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở bị nhiễm Covid-19 và là F1 thuộc diện phải bắt buộc cách ly tập trung theo quy định. Các trường hợp tiếp xúc F2, F3 đều thực hiện và chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các yêu cầu, hướng dẫn về phòng, chống dịch theo quy định.

Bên cạnh việc chủ động thực hiện công tác phòng, chống dịch hiệu quả nêu trên. Sở cơ bản duy trì và thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành theo kế hoạch

Công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2016

Báo cáo chuẩn bị công tác tổ chức bầu cử đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp; dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy; thành lập BCD; thành lập Ủy ban bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban hành Kế hoạch bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử¹.

¹ Hướng dẫn UBND, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố thực hiện ấn định đơn vị bầu cử; Tham mưu UBBC tỉnh phõn cụng nhiệm vụ cõc thành viên của tiểu ban giúp việc UBBC tỉnh. Tham mưu UBBC về việc phối hợp Hội nghị trực tuyến, tập huấn về cụng tõc bầu cử; bõo cõo tiến độ triển khai thực hiện cụng tõc bầu cử đến ngày 09/2/2021. Tham mưu Xõy dựng Tiểu sử tóm tắt Đại biểu Quốc hội XV và HĐND cõc cấp nhiệm kỳ 2021- 2016. Tổng hợp danh sõch cử tri của cõc huyện, thành phố; In và cấp phõt tài liệu phục vụ bầu cử, mẫu danh sõch cử tri, thẻ cử tri, cấp dấu Ban bầu cử phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khũa XV và đại biểu HĐND cõc cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn thực hiện cụng tõc thi đũa, khen thưởng trong tổ chức thực hiện cụng tõc bầu cử; Xõy dựng dự thảo Nghị quyết và biên bản cụng kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhõn dõn tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026;

Kết quả bầu cử đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra, thành phần, cơ cấu đại biểu phù hợp với dự kiến; tỷ lệ đại biểu nữ, dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, tái cử, trình độ trên đại học cao hơn so với nhiệm kỳ trước, phản ánh được tính đại diện rộng rãi cho các tầng lớp Nhân dân, chất lượng đại biểu nâng lên sẽ là nền tảng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới đạt hiệu quả hơn

Công tác thi đua, khen thưởng

Trong lần bùng phát lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Trong nỗ lực, quyết tâm trong công tác phòng, chống dịch của cả tỉnh, Phòng Thi đua – Khen thưởng đã tham mưu cho các cấp thẩm quyền khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch, cụ thể:

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2630/UBND-NC ngày 03/6/2021 về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong phòng, chống dịch Covid-19 (thực hiện khen thưởng các tổ chức, cá nhân thuộc lực lượng hỗ trợ của Trung ương và các tỉnh bạn trong cả nước giúp tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19);

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn số 3315/HD-UBND ngày 06/7/2021 về việc khen thưởng thành tích trong phòng, chống dịch Covid-19 (thực hiện khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc tỉnh có thành tích trong phòng, chống dịch Covid-19);

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trình khen thưởng và khen thưởng:

+ Trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với 10 tập thể và 04 cá nhân (đã có Quyết định);

+ Quyết định tặng Bằng khen đối với 2036 tập thể và cá nhân (191 tập thể, 1845 cá nhân) với tổng số tiền thưởng là 3.228.830.000 đồng (Ba tỷ hai trăm hai mươi tám triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng)

+ Tích cực chủ động, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Hướng dẫn số 3315/HD-UBND ngày 06/7/2021.

3. Đánh giá ảnh hưởng của Covid-19 đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung và việc triển khai các kế hoạch hoạt động, chương trình công tác của Sở nói riêng. Theo

đó, những hoạt động thanh tra, kiểm tra công vụ, đào tạo bồi dưỡng, thi nâng ngạch bị hoãn lại để đảm bảo việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Trước tình hình đó, để thực hiện “mục tiêu kép”, Sở đã ban hành Công văn chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, vừa tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Theo đó, các phòng, đơn vị chủ động rà soát các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác để đề xuất phương án điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới nhằm tiếp tục duy trì và bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị góp phần vào thực hiện “mục tiêu kép”.

Bên cạnh đó, một số công chức, viên chức, người lao động của đơn vị đang cư trú, sinh sống tại một số huyện trong tỉnh, trước tình hình dịch bệnh với yêu cầu thực hiện cách ly và giãn cách xã hội tại các địa phương đã ảnh hưởng tới việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

3. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới

- Khó khăn, vướng mắc: triển khai Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức sau khi kiểm soát được dịch covid-19; trường hợp ảnh hưởng do dịch bệnh sẽ điều chỉnh Kế hoạch tùy thuộc theo diễn biến thực tế.

- Đề xuất, kiến nghị: Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các giải pháp đã được đề ra trong các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch, Sở Nội vụ gửi Sở Y tế tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Y tế (để t/h);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quang Đông